

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อปท.ไทรทอง

เรื่อง ขอเสนอแผนงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสร้างครอบครัวสุขภาพดี อปท.ไทรทอง

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อปท.ไทรทอง

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุชื่อ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อปท.ไทรทอง มีความประสงค์จะจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะในครัวเรือน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อปท.ไทรทอง เป็นเงิน ๒๒,๓๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

หลักการและเหตุผล

“ครอบครัว” เป็นสถาบันแรกเริ่มที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยมปลูกฝังความเชื่อสร้างเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ นอกจากนี้ครอบครัวยังเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือดูแลเยียวยาบำบัดฟื้นฟูในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหา วิกฤติที่มากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยจากกล่าวได้ว่าครอบครัวเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งที่มีระบบเครือญาติและสายใยผูกพันมาช้านานอย่างไรก็ตาม บทบาทของสถาบันครอบครัวเริ่มมีแนวโน้มอ่อนแอลง ไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง หรือต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานเพราะพ่อแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ดังนั้นจากสภาพความเป็นอยู่ของคนทั่วไปในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน จึงเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่เป็นการแสวงหาการดิ้นรนทำงานทั้งวัน ที่ต้องแข่งขันกับเวลาดังแต่เช้าจรดค่ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยทางการเงิน ที่ต้องนำมาใช้จ่ายให้กับตนเองและครอบครัว ที่คิดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งจริงๆ แล้วการใช้ร่างกายทำงาน จนลืมเรื่องของชีวิตไปว่า ชีวิตต้องมีองค์ประกอบอื่นหลายอย่าง นอกจากการหาเงินเพียงอย่างเดียว เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน การเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติ เพื่อนำมาดูแลจิตใจของตนเองให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ สามารถคลายความตึงเครียด ที่ชีวิตต้องมีการแข่งขันอยู่ทุกวันในขณะนี้ ความเครียด เป็นสาเหตุสำคัญที่จะนำท่านไปสู่การเกิดโรคต่างๆ นอกจากเรื่องของการเงิน การขาดการออกกำลังกาย หรือการได้รับมลพิษทางอากาศ ฯลฯ เพราะฉะนั้น การศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของ "ธรรมชาติ" จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทำให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง ดังคำกล่าวที่ว่า "สุขภาพกายที่ดี ต้องมาจากสุขภาพจิตที่ดี "

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จึงได้จัดโครงการ “โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสร้างครอบครัวสุขภาพดี อปท.ไทรทอง” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีปฏิสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยของคน ในครอบครัว ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแน่น รักใคร่กลมเกลียวผูกพันกัน และเพิ่มสายใยรักที่ดีต่อกันภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้น